

# กลุ่มทรู มอบโล่เกียรติยศแก่ ผอ.โรงเรียนที่เข้าร่วม หลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์



กลุ่มทรู มอบโล่เกียรติยศแก่ ผอ.โรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ ในงานสัมมนา “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับบ.ร.เอกชน”

กลุ่มทรู โดย ทรู คลิกไลฟ์ จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับโรงเรียนเอกชน” เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อมัลติมีเดียล้ำสมัย สำหรับโรงเรียนเอกชน ในโอกาสนี้ นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้มอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี รวมทั้งมอบวุฒิบัตรครูดีเด่นประจำปี 2562 พร้อมกล่าวขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ของทรู คลิกไลฟ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ที่ 12 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้เข้าร่วมเสวนากับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 สาขาวิชาในประเด็นแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทรู คลิกไลฟ์ อีกด้วย

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและเติมเต็มวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อแก่ครูผู้สอน จากโรงเรียนเอกชนกว่า 400 ท่านทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 3 วันเต็ม ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก

เกี่ยวกับทรู คลิกไลฟ์

ทรู คลิกไลฟ์ เป็นหนึ่งในธุรกิจภายใต้กลุ่มทรู ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจรสำหรับโรงเรียนเอกชน โดยผลิตหลักสูตรคุณภาพมากกว่า 10 ปี พัฒนาระบบการเรียนการสอนและสื่อมัลติมีเดียล้ำสมัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระครูผู้สอน โดยนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์ของทรู คลิกไลฟ์ สอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 1.หลักสูตรเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ผสมผสานสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์ มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 2.หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ให้ผู้เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 3.หลักสูตรวิชาภาษาจีน มุ่งพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนกลางสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง 4.หลักสูตรโรโบติกส์ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ทั้งทักษะการสอนประดิษฐ์หุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมการออกแบบ

และการควบคุมหุ่นยนต์ และ 5.หลักสูตรดนตรี เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมอง ต่อยอดสู่การค้นพบ  
ศักยภาพทางดนตรี